



ที่ มส ๐๐๒๓.๒/๖ ๗/๓๔

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายอำเภอปาย นายอำเภอแม่สะเรียง นายอำเภอแม่ลาน้อย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๓๒๗

ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหัวข้อ/ประเด็นการชี้แจงฯ

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด) หรือผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดเห็นควรจะให้เข้าประชุม โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น จึงให้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย และอำเภอแม่ลาน้อย แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แจ้งผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๓

ผู้ประสานงาน นายพนรัตน์ ศรีพวง โทร. ๐๘ ๙๑๙๑ ๔๙๖๓



เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 จังหวัดนมัสสอน
 เลขที่รับ ๑๑๓๔
 วัน/เดือน/ปี 18 ก.พ. 2564
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 95-68

ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๓๒๓

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

พร
 ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔

เรื่อง การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีข้อราชการที่ต้องชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด) หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดเห็นควรจะให้เข้าร่วมประชุม โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด) ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดเห็นควรจะให้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

ผู้ประสานงาน นายปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์ โทร. ๐๙๗-๑๔๖-๕๓๙๙

หัวข้อ/ประเด็นการชี้แจงผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด)
 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ VDO Conference
 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เวลา	หัวข้อ/ประเด็นการชี้แจง	ผู้ชี้แจง
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ทดสอบการเข้าระบบ Web Conference	-
๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น.	ประธานเปิดการประชุม	รอง อสจ./ผอ.สน.บถ.
๐๙.๒๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑) โครงสร้าง อปท. ๒) การคัดเลือกกรณีพิเศษ ๓) วินัยและการดำเนินการกรณี ป.ป.ช. ชี้มูล ๔) ตอบข้อซักถาม	ผอ.ก.ง.มบ./ท.น.ฝ. ผอ.ก.ง.มถ./ท.น.ฝ.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	๑) หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหาร ๒) การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓) ตอบข้อซักถาม	ผอ.ก.ง.สจ./ท.น.ฝ.

บัญชีรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมการประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	ผู้แทนคณะกรรมการ ข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น
	องค์การบริหารส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน	(๑) นางเรณู นະนิกวัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการ ก.จ.จ. แม่ฮ่องสอน
		(๒) นางกรรณิกา สุนทร ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ผู้แทนข้าราชการ ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน
		(๓) นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้ช่วยเลขานุการ ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน
แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้	ว่าที่ร้อยเอกนิธิวรรณ ไทวรรณะ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้	ผู้แทนพนักงานเทศบาล ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน
	เทศบาลตำบลแม่ยวม	นายไต้ศน์ ธรรมนิยมตัน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยวม	ผู้แทนพนักงานเทศบาล ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน
เมือง แม่ฮ่องสอน	องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยผา	นางนัญตพร ชายสืบสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา	ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปาย	องค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงใต้	นางปวีศา กาวี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้	ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่ลาน้อย	องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลาน้อย	นายโกเมท ธนรัตน์พิศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย	ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน